

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.हरรรษา นิลวิเชียร ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนให้กำลังใจเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทิพยรัตน์ และรองศาสตราจารย์พันธ์ ทองชุมนุม ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ผศ. ดร. ชวิศา เหล่าธรรมยิ่งยง หนุคง อาจารย์มนัส สุวรรณชาติ อาจารย์นงลักษณ์ หะยีมะสาและ อาจารย์เตือนใจ อินทโกศรี อาจารย์อัสนะ เจาะอุบง อาจารย์หยาดฟ้า สุวรรณนพ อาจารย์มุฮัมหมัดรุสดี อามีรุสดี และ อาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดประสบการณ์และแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในวิชาเอกการปฐมวัยศึกษาทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ ประสบการณ์ และความเมตตาแก่ผู้วิจัยตลอดมา ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่กรุณาให้คำแนะนำและช่วยประสานงานในด้านต่าง ๆ จนทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ลีลา สุวรรณมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ และขอบคุณนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกการปฐมวัยศึกษาที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำปรึกษา และขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีพระคุณอีกหลายท่านที่มีได้กล่าวนามในที่นี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้กำลังใจเป็นพิเศษจากคุณแม่สุพรรณิ บุญมี คุณพ่อสุธรรม บุญมี และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึ่งผู้วิจัยระลึกถึงอยู่เสมอ

คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมบูชาเป็นความกตัญญู กตเวทิต์แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้การศึกษอบรม สั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย

นิศารัตน์ บุญมี